

## Đề ng đề HIV/AIDS tàn phá trái tim mình

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Chờ nhốt, 14 Tháng 12 2014 09:14 - Lần cập nhật cuối Chờ nhốt, 14 Tháng 12 2014 09:15

---



“Không kờ thờ và phân biệt đờ i xờ vờ i ngờ i nhiờ m HIV”! Đờ là thông đờ p, là khờ u hiờ u cờ a thỏng hỏnh đờ ng phờng chờ ng HIV/AIDS nỏm 2014 và hờ n hờ t muờ n hờ ng tờ m lòng, tình thờ ng cờ a chừng ta đờ n ngờ i nhiờ m, đờ ng đờ HIV/AIDS tàn phá trái tim nhỏn hờ u, bao dung cờ a mình. Bờ i ai cũng biờ t sờ kờ thờ và phân biệt đờ i xờ ngờ i nhiờ m HIV vờ n đờ ng xờ y ra mờ i nờ i. Đờ u này là mờ i lo ngờ i lờ n nhỏt cờ a ngờ i nhiờ m. Hờ u quờ cờ a sờ kờ thờ, phân biệt đờ i xờ này có thờ khi n hờ khỏ tiờ p cờ n đờ c vờ i các đờ ch vờ y tờ, khỏng đờ c đờ u trờ chỏm sỏc đứng mờ c khi có bờ nh. Có thờ khi n hờ khỏng chờ n nờ ng thỏn và chờ t trong cờ đờ n, lờ nh lờ o ngoỏi gỏc phờ, trong cờng viờn hay bờ t cờ nờ i nỏo.



## Đừng để HIV/AIDS tàn phá trái tim mình

Viết bởi Đàm Văn Lợi

Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014 09:14 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014 09:15

---

HIV/AIDS cũng giống như những căn bệnh nan y khó chữa hoặc vô phương cứu chữa trên thế giới. Ai trong chúng ta cũng có thể là người nhiễm bệnh, nó không lo ngại bất kỳ ai. Khi có người nhiễm HIV cũng là lúc bắt đầu có sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Bao nhiêu năm qua, sự kỳ thị và phân biệt đối xử người nhiễm virus còn đó, nên chữa đâu đây quanh mình chúng ta.

Nỗi đau HIV/AIDS virus như cứa nhói trong lòng biệt bao người trong cuộc, sự khó có thể nguôi ngoai nếu chúng ta không vượt qua sự kỳ thị với những người chúng ta may sa ngã vì HIV/AIDS. Chúng ta virus đang chứng kiến hình ảnh biệt bao ông bà, bà mẹ, biệt bao người và đang làm lụi, lãng thềm cam chịu nỗi đau mất con, mất chúng do đối diện HIV/AIDS, họ phải chịu sự kỳ thị của mọi người xung quanh khi có người thân nhiễm HIV.

Không có nỗi đau tột cùng nào phải gánh chịu như nỗi đau mất con, mất người thân, chỉ vì phút yếu lòng, sa ngã mà đến đến hậu quả nghiêm trọng. Hơn ai hết họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của xã hội, đó là nguồn động viên to lớn, giúp họ có động lực vượt qua sự dè dặt của căn bệnh nguy hiểm và cần những ánh mắt không mờ y thối của mọi người xung quanh.

Đối diện HIV/AIDS không những gây ra hậu quả to lớn về mặt kinh tế, XH đối với các quốc gia không phải các châu lục, mà còn đối với bao nỗi bất hạnh cho bản thân, tinh thần người nhiễm HIV/AIDS gia đình và người thân của họ. Xin đừng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm, hãy đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để lắng nghe, thấu hiểu những nỗi đau và biệt chung tay giúp đỡ, chia sẻ vì phòng ngừa HIV/AIDS là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn XH, của từng gia đình và mỗi cá nhân chúng ta...

**Hoàng Hoàng**